

ฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ โทร. ๕๓๖๙

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๒๑.๑/๕๒๗

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถาม

เรียน อธิการบดี

ตามที่ได้รับมอบหมายให้หาข้อมูลเพื่อตอบข้อคำถามของนักศึกษา นักเรียน หรือผู้สนใจ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการขอรายงานข้อมูลเพื่อตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

เลขที่ : ๐๑๒๓๓ เรื่อง : รายชื่อนักศึกษา

ขอทราบรายชื่อ นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษามาเมื่อปี ๒๕๕๖ ค่ะ คณะเกษตรแต่ละสาขา ค่ะลองไปสืบค้นข้อมูลจากลิง <http://www.education.mju.ac.th/www/studentList.aspx> ไม่ปรากฏรายชื่อ นศ.ปี ๒๕๕๖เลยค่ะ หากมีข้อมูลรายชื่อส่วนนี้ กรุณา ส่งมาใน mail mmtc_gun_m๔@hotmail.com ด้วย นะคะ

ตอบ รายชื่อนักศึกษาอยู่ในเว็บไซต์ www.reg.mju.ac.th

เลขที่ : ๐๑๒๓๑ เรื่อง : การขอเงินคืนในการลงทะเบียนเกิน

ผมอยากทราบว่าตอนนี้งานทะเบียนทำงานไปถึงไหนกันแล้ว ซึ่งผมและเพื่อนๆ กว่า ๑๕๐ คน รอเงินที่ลงทะเบียนเกิน ในภาคปีการศึกษา ๓/๒๕๕๖ ในการออกสหกิจ ซึ่งจะต้องได้รับเงินคืนเป็น จำนวน ๑,๘๐๐ บาท ต่อคนตอนนี้ระยะเวลาที่ผ่านไปแล้ว ๔ เดือนก็ไม่เห็นมีรายละเอียดแจ้งมาให้ นักศึกษาทราบแต่อย่างใด ผมจึงขอความกรุณาจากท่าน อธิการบดี ช่วยเร่งรัดเรื่องนี้ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก รอมาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว

ตอบ ทางกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคืนเงินสหกิจ ใน หน้าเว็บไซต์ www.reg.mju.ac.th ดังรายละเอียดดังนี้ ๑. ให้นักศึกษากรอกใบสำคัญรับเงิน ๒. สำเนาบัตร ประชาชน หรือสำเนานักศึกษา ๓. สำเนาเลขที่สมุดบัญชีธนาคารที่ห้องคลังระบุ คือ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ มายื่นขอความจำนงที่กลุ่มภารกิจทะเบียนฯ เป็นผู้รวบรวมทำ หนังสือเพื่อขออนุมัติการตั้งเบิกให้ห้องคลังดำเนินการคืนเงินดังกล่าวต่อไป

ฉบับ

เลขที่ : ๐๑๒๓๐ เรื่อง : โปรดพิจารณาเรื่องการรับพระราชทานปริญญาบัตร๒๕๕๗

สวัสดิ์ค่ะ ผศ.ดร. จำเนียร ยศราช ดิฉัน สาขาพัฒนาการ
ท่องเที่ยวต่อเมือง ๒ ปี ตอนนี้ดิฉันติดค้างรายวิชาอีก ๒ ตัว คือ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น๓ และ ภาษาอังกฤษ
เชิงสังคมศาสตร์๑ ดิฉันคาดว่าจะจบภายใน เทอม ๑ เพื่อให้ได้รับปริญญาพร้อมเพื่อนในปีี้เพราะ
ครอบครัวของดิฉันค่อนข้างยากจนผู้ปกครองไม่มีทรัพย์สินในการส่งเสริม ดิฉันจึงตั้งใจว่าจะจบภายในเทอม ๑
เพื่อที่จะออกไปประกอบอาชีพเพื่อดูแลครอบครัว ค่ะ ดิฉันจึงอยากจะขอความกรุณา ผศ.ดร. จำเนียร ยศ
ราช โปรดพิจารณาเรื่องการรับปริญญา เป็นเดือนเมษายน หรือ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ค่ะ

ตอบ พิจารณาพระราชทานปริญญาบัตร กำหนด วัน และเวลา โดยสำนักพระราชวังฯ

เลขที่ : ๐๑๒๒๙ เรื่อง : ค่าหน่วยกิตที่เก็บมากเกินไป

เรียน ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะอยากสอบถามว่า นักศึกษาจะได้เงินคืนค่า
หน่วยกิตที่เก็บเกินไป ไม่ทราบว่าจะทางมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินให้เมื่อไรค่ะ

ตอบ ทางกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคืนเงินสหกิจ ใน
หน้าเว็บไซต์ reg.mju.ac.th ดังรายละเอียดดังนี้ ๑.ให้นักศึกษารอกใบสำคัญรับเงิน ๒. สำเนาบัตร
ประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา ๓. สำเนาเลขที่สมุดบัญชีธนาคารที่ห้องคลังระบุ คือ ธนาคารกรุงเทพ,
ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์ มายื่นขอความจำนงที่กลุ่มภารกิจทะเบียนฯ เป็นผู้รวบรวมทำ
หนังสือปะหนังสือเพื่อขออนุมัติการตั้งเบิกให้ห้องคลังดำเนินการคืนเงินดังกล่าวต่อไป

เลขที่ : ๐๑๒๒๘ เรื่อง : การโอนเทียบเกรด

เนื่องจากมีความประสงค์อยากจะโอนเทียบเกรดจากจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน มาเรียนแม่โจ้ได้ไหมค่ะ

ตอบ ชั้นตอนมีดังต่อไปนี้ นักศึกษาทำคำร้องขอเทียบรายวิชาที่ต้องการมายังกลุ่มภารกิจ
ทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จะเป็นผู้ทำหนังสือขอเทียบโอน
รายวิชาไปยังคณะที่ต้องการเทียบโอนรายวิชา ซึ่งผลการเทียบโอนคณะจะเป็นผู้พิจารณาว่ารายวิชา
ดังกล่าวเทียบโอนได้หรือไม่ และคณะจะแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชาดังกล่าวมายังสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

เลขที่ : ๐๑๒๒๖ เรื่อง : การเข้าศึกษา

ตอนนี้เรียนอยู่ปี ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะอยากย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถย้ายตอนนี้ได้ไหมคะหรือต้องรอเอน รวแอต อย่างไร ?

ตอบ นักศึกษาสามารถสมัครสอบ/คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวิธีรับตรง และสมัครผ่านระบบ Admissions ไม่มีการรับนักศึกษาจากกลางเทอมแต่อย่างใด

เลขที่ : ๐๑๒๒๑ เรื่อง : ขอลงเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ดิฉัน เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประเภททดลองเรียนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร ๔ ปี แต่ไม่ได้เข้าไปรายงานตัวในเว็บเพราะหมดเขตวันที่ ๒๗ เนื่องจากเงินไม่พอสำหรับในการชำระครั้งนี้ครอบครัวดิฉันผู้ปกครองรับภาระส่งบุตรเข้าศึกษาจำนวน ๓ คน เป็นภาระทางการเงินที่หนักมากซึ่งดิฉันเองอยากเรียนสาขาที่มากและสำหรับเกรดเฉลี่ยสำหรับวิชาที่ต้องใช้ในสาขานี้มี คณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา ซึ่งเกรดของดิฉันเองก็เฉลี่ยรวมแล้วถึง ๓.๐๐ หมดทุกวิชาแล้วที่ไปสมัครรอบทดลองเรียนหรือหลังแอดมิชชั่นในวันที่ ๒๔ แพ้มีสะสมผลงานก็ยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่ในขณะนี้ถือว่าเป็นหลักฐานรับรองคุณภาพและก็ยังเห็นความสำคัญและดูข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตลอด ดิฉันอยากให้อธิบดีเห็นความสำคัญหรือเมตตากรุณาให้ดิฉันได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส่วนรายละเอียดหรือข้อตกลงใดๆขอความกรุณาให้ท่านอธิการบดีติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์ ดิฉันรับรองว่าจะไม่ทำชื่อเสียงที่เสียหายให้กับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตอบ มหาวิทยาลัยได้รับรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และได้เปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงไม่สามารถรับนักศึกษาเพิ่มเติมได้

เลขที่ : ๐๑๒๑๐ เรื่อง : ขอความช่วยเหลือเรื่องอนุมัติจบค่ะ

รหัส สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

ตอนนี้หนู เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ค่ะ แต่ยังไม่จบเพราะวิชาเอกเลือกไม่ครบ แต่หนูเรียน รพ ๔๗/๑ แล้วทำเรื่องย้ายมาเป็นเอกเลือก ทำเรื่องขออนุมัติย้ายไปแล้วที่งานทะเบียนแต่งงานทะเบียนไม่อนุมัติ ทั้งที่เคยอนุมัติของเพื่อนอีกคนไปแล้วค่ะซึ่งเรียนสาขาเดียวกัน ดำเนินการเหมือนกัน แล้ว

มาถึงตอนนี้กลับไม่อนุมัติ รวมทั้งของเพื่อนที่เคยอนุมัติก็กลายเป็นตั้งตามกันว่าไม่ผ่าน กลับจะต้องเรียนใหม่ทั้งที่เรียนครบแล้วไม่มีตัวอื่นเหลือแล้ว แบบนี้นักศึกษาต้องรับผิดชอบ หนูเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมค่ะ และตอนนี้หนูทำงานแล้ว ทุกอย่างลงตัวแล้วกับเรื่องงานและที่ทำงาน หนูไม่อยากเสียโอกาสไปค่ะ ถ้าต้องกลับไปเรียน ก็ต้องเสียทั้งโอกาส เงิน และเวลา หนูอยากขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือจากท่านอธิการค่ะ หนูควรจะทำอย่างไรต่อไป ขอขอบพระคุณที่จะอนุเคราะห์ความช่วยเหลือค่ะ

ตอบ กรณีนางสาว

๑. วิชา รพ ๔๗๑ เป็นวิชาเลือกเสรี โดยหลักการไม่สามารถย้ายมาเป็นวิชาเอกเลือกได้
 ๒. สำนักบริหารฯ ได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนางสาว แล้วและปรึกษาร่วมกันกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เห็นว่าวิชา รพ ๔๗๑ เมื่อหาวิชาสามารถให้เป็นวิชาเอกเลือกได้
 ๓. เหตุผลที่ยินยอม เนื่องจาก เมื่อหาวิชาทางหลักสูตรยอมรับได้และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเพราะจบการศึกษาแล้ว
- การเปลี่ยนแปลงรายวิชาให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้ทำตามขั้นตอนปฏิบัติ โดยไม่ได้ผ่านกรรมการหลักสูตรและกรรมการคณะ แต่ทั้งนี้ได้อธิบายถึงขั้นตอนให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติแล้ว


เลขที่ : ๐๑๒๐๓ เรื่อง : เกรดของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบถาม เรื่องเกรดสุดท้ายของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ คณะสถาปัตยกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส ๕๓- เมื่อไหร่จะดำเนินการเรื่องเกรดแก่นักศึกษาเนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นในการสมัครงานและทำเรื่องจบตรวจสอบด้วย

ตอบ นักศึกษาให้ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

3/11/57
17/11/57



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ